

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP
V/v thống kê người hoạt động
không chuyên trách

Bình Yên, ngày tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Phòng Nội vụ huyện Định Hóa.

Thực hiện Công văn số 3909/UBND-NV ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa về việc thống kê người hoạt động không chuyên trách. Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả như sau:

1. Thực trạng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và thực trạng xóm trên địa bàn xã:

(có biểu chi tiết kèm theo)

2. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các quy định về người hoạt động không chuyên trách

Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện tốt việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND huyện Định Hóa về phê duyệt số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Định Hóa hưởng phụ cấp theo Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thái Nguyên. Đến thời điểm báo cáo UBND xã đang thực hiện đủ 12/12 chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, trong đó 01 chức danh Văn phòng Đảng ủy kiêm Nông thôn mới.

UBND xã đã làm tốt công tác phối hợp với UBMTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn các xóm tuyển chọn, bố trí các chức danh ở xóm; kịp thời ban hành các quyết định phê duyệt cho hưởng phụ cấp, hưởng mức bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm theo quy định, khuyến khích việc bố trí kiêm nhiệm, nhất là các chức danh Phó bí thư chi bộ, chi ủy viên và trưởng các tổ chức đoàn thể để tăng trách nhiệm và nâng mức hưởng hỗ trợ cho những người tham gia công việc ở xóm.

3. Đề xuất giải pháp bố trí sử dụng các chức danh người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố.

Đề nghị tăng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở xóm để tăng trách nhiệm và hiệu quả công việc do hiện nay khối lượng công việc nhiều một số người phải đảm nhiệm nhiều chức danh.

Vậy UBND xã báo cáo kết quả thống kê người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở xóm để phòng tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- LĐ UBND xã;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Xuân Diễn